

*

Số: 03 - HD/HNDT

Nghệ An, ngày 26 tháng 03 năm 2021

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền và nắm bắt tình hình cơ sở, tư tưởng, nguyện vọng hội viên nông dân, dư luận xã hội trong quý II năm 2021

Trong quý II năm 2021, công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của Dân tộc cụ thể như: Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890– 19/5/2021); Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 cho người, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi vụ Xuân 2021.

Để triển khai tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, Ban Thường Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở Hội thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân nhận thức đúng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc thông qua việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao. Khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác Hội và phong trào nông dân; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, tình cảm và dư luận xã hội của cán bộ, hội viên nông dân.

2. Các hoạt động tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, nông dân, dư luận xã hội phải đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả, không phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

- Tuyên truyền giá trị, tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, nhân dân lao động và lực lượng tiên bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta.

- Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2021).

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* ở các cấp Hội; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”.

1.3. Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

- Tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và chính quyền địa phương.

- Tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, qua đó tuyên truyền đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; phê phán, uốn nắn những hành vi mất dân chủ, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

1.4. Một số ngày kỷ niệm khác:

Trong quý II, ngoài các ngày lễ lớn còn có một số ngày kỷ niệm khác: Ngày Quốc tế lao động 01/5; ngày môi trường thế giới (5/6); ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6); ngày gia đình Việt Nam (28/6); tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 (15/4-15/5/2021)...

Căn cứ chỉ đạo của cấp ủy Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp Hội cần lựa chọn nội dung, quy mô tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cho phù hợp. Gắn công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ với tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân; tôn vinh và biểu dương kịp thời những kết quả nổi bật, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

2. Tuyên truyền chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hội Nông dân các cấp tiếp tục chuyển tải đầy đủ đến cán bộ, hội viên nông dân về các chương trình, kế hoạch và các hoạt động tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước các cấp, nhất là những chủ trương, nghị quyết liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Trong quý II tập trung tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân về kết quả chủ yếu của Đại hội XIII của Đảng. Bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng cùng cấp, có kế hoạch và các hình thức phù hợp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động của các cấp Hội thực hiện Nghị quyết gắn với những nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân một cách thiết thực, khả thi, có lộ trình, thời gian thực hiện rõ ràng, cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết Kỳ họp thứ 17 ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết bổ sung khoản 2, điều 4 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025...

- Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2021; trong đó tập trung tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân về tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; tuyến biên giới Việt Nam-Lào; tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân về tầm quan trọng của công tác biên giới lãnh thổ; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng. Tuyên truyền trong các tầng lớp nông dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tuyên truyền về tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng.

3. Tuyên truyền hoạt động hội và phong trào nông dân

- Tuyên truyền việc triển khai kế hoạch sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; những mục tiêu, định hướng cụ thể các hoạt động Hội và phong trào nông dân trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo. Đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Hội (khoá VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển hội viên, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông

dân Việt Nam; Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân đẩy mạnh chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân; phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện kế hoạch phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

- Tuyên truyền việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Hội Nông dân tham gia phát triển tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn” năm 2021; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn” năm 2021; Đề án của Ban Thường vụ trung ương Hội Nông dân về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân”.

- Xây dựng và triển khai Đề án “Thành lập Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; Đề án “Xây dựng, phát triển tổ hội ngư dân đánh bắt hải sản trên biển”; Đề án “Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong bảo vệ môi trường nông thôn” giai đoạn 2021-2025.”

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động đẩy mạnh phong trào xây dựng “Vườn chuẩn nông thôn mới”, “Vườn mẫu nông dân”; có hiệu quả. Công tác dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân.

- Tuyên truyền tổ chức triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/BCT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức hội toàn tỉnh.

4. Công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư tình cảm và dư luận của cán bộ, hội viên nông dân.

Các cấp Hội tăng cường đi cơ sở, tích cực thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh, xã hội ở khu vực nông thôn; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh. Những tâm tư, tình cảm, kiến nghị của hội viên trước bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; lo lắng của cán bộ, hội viên nông dân về dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản, đời sống của hội viên, nông dân; việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân; phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu

bò; các hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.


Từ việc nắm bắt ý kiến, kiến nghị và nhu cầu thực tiễn của hội viên nông dân và những vấn đề bức xúc đã và đang diễn ra tại địa bàn các cấp Hội cần tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách và cơ chế để Hội trực tiếp, tham gia thực hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hội viên, nông dân. Đồng thời tuyên truyền để hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên, khích lệ lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


- Hội Nông dân các huyện, thành, thị căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Các Ban, Trung tâm của Tỉnh hội tăng cường chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện đạt kết cao.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời nắm bắt, tổng hợp tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nông dân và dư luận xã hội để báo cáo nhanh vào thứ 5 hàng tuần và báo cáo tổng hợp vào ngày 15 hàng tháng qua hệ thống quản lý văn bản điều hành

<https://hoindnghean.vnptioffice.vn> tới đồng chí Lữ Thị Ngọc-chuyên viên Ban Tuyên giáo để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ tỉnh Hội. 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên huấn TW Hội; } Đề
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; } B/c
- Thường trực Tỉnh Hội;
- 21 huyện, thị, thành Hội; (Thực hiện)
- Các Ban, TT Tỉnh Hội; (Chỉ đạo)
- Lưu: TG, VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải